




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 กรกฎาคม 2567




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เป็นนโยบายที่ดีในแง่การอำนวยความสะดวกแก่ปชช. ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 45 จังหวัด ส่วนใหญ่ ปชช.พอใจ เพราะรพ.ที่ให้บริการ เป็นรพ.ของรัฐสังกัด สร. การทำงานเชื่อมข้อมูลกับสปสช.จึงง่ายกว่านอกสังกัด แต่พื้นที่ กทม. แตกต่างออกไป คงต้องจับตาดูว่า รัฐบาลเพื่อไทยจะขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง “30 บาทรักษาทุกที่ฯ” โดยเฉพาะพื้นที่ กทม.ให้ออกมาในรูปแบบใด ตามไทม์ไลน์ภายในสิ้นปี 2567 ต้องเห็นผล หากอำนวยความสะดวกให้คนกรุงเทพฯ ได้จริง จะเป็นอีกผลงานโบว์แดงเช่นสมัยทักษิณ ชินวัตรกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ไม่มีพรรคไหนล้มได้</p>	
<p><b>แก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>1. การบำบัดยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร.ระบุต้องบูรณาการเรื่องยาเสพติดให้อยู่ภายใต้กรมสุขภาพจิตเพื่อให้การทำงานครบวงจร ว่า การแก้ปัญหายาเสพติดในแง่การบำบัดรักษา โดยเฉพาะยาบ้าที่ระบาดต้องมีเรื่องจิตเวชด้วย เพราะเป็นเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์ ชีวจิตวิทยา และสังคม จึงต้องมีกระบวนการรักษาทางพฤติกรรมและชุมชนที่ชัดเจนและเป็นไปแบบวันสต็อป ดังนั้น กรมสุขภาพจิตจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกับทุกส่วน และเป็นนโยบายรัฐบาลให้ทำทันที ภายใน 1 เดือน ต้องดำเนินการสำเร็จลุล่วง โดยอาศัย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ตามมาตรา 20 ซึ่ง รมว.สร.มีอำนาจมอบหมายหน่วยงานที่ดูแล</p> <p><b>2. ยาเสพติดต้องเป็นศูนย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ประกาศชัดเจนสายตายาเสพติดต้องเป็นศูนย์ในการประชุมครม.สัญจรที่ จ.นครราชสีมา กลายเป็นสัญญาณแรงไปสู่ทุกภาคส่วน ว่าปัญหาของยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เข้ามาจัดการแก้ปัญหา เมื่อหัวข้อบนขยับเดินหน้าเต็มพิกัดแบบนี้ สิ่งที่ต้องจับจ้องกันเป็นพิเศษ คือ ทำยขบวนจะเดินหน้าไปกับหัวข้อบนหรือไม่ ใครจะทำตัวเกียร์ว่าง ที่สำคัญคือระยะเวลาที่ต้นแบบอย่าง ทำวังผา จ.น่าน และ ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นโมเดล ที่กำหนดว่า 30 กันยายน 2567 พื้นที่เป้าหมายต้องเป็นสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด 100%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ชกไม่มีมุม</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ประกาศนโยบายกวาดล้างยาเสพติดให้ได้ผลใน 3 เดือน เมื่อ 2 ก.ค.67 เท่ากับว่าพื้นที่เป้าหมาย 25 จังหวัด จะต้องวัดผลสำเร็จให้เห็นได้ชัดเจน ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งในวันดังกล่าวมีความหมายสำคัญมาก เพราะเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการใหญ่ประจำปี จึงเชื่อได้ว่าผลสำเร็จของงานแก้ไขปัญหายาเสพติดจะมีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้าย ทั้งหมด. ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ผู้การตำรวจจังหวัด สสจ. คงต้องตื่นตัวกันให้มาก เพื่อเร่งทำให้พื้นที่รับผิดชอบคลี่คลายปัญหายาเสพติด ได้ชัดเจนภายใน 3 เดือนนี้</p> <p><b>3. นำกัญชาคืนเป็นยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ไม่เห็นด้วยกับกรณี คกก.ยาเสพติด สร. ประชุมหารือเมื่อวันที่ 5 ก.ค. และมีมติเสนอ คกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นำพืชสมุนไพรกัญชาและกัญชงกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 (ยส.5) โดยเน้นควบคุมช่อดอก และสารทีเอชซี (THC) ยกเว้น กิ่ง ราก ใบ และเมล็ด ดังนั้นในวันที่ 8 ก.ค. เวลา 12.00 น. จึงนัดรวมตัวกันที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติ (UN) จากนั้นเวลา 13.00 น. เครือข่ายเขียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อนาคตกัญชา จากทั่วประเทศ ประมาณ 400-500 คน จะเคลื่อนขบวนไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ให้มีการแต่งตั้งคกก.ร่วมเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาในทุกมิติ</p> <p>- นายวิศรุต พจน์ประสาธ ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก ผู้ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เห็นว่า จะดีกว่าหากทุกฝ่ายทบทวนเพื่อให้มีกฎหมายมาบังคับในส่วนที่เป็นข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้เป็นยาเสพติด เพื่อให้กัญชาในระบบอุตสาหกรรมมีทางเดินหน้าต่อไปได้ และคาดว่าเฉพาะโรงปลูกกัญชาจะเสียหายกว่า 7,000 ล้านบาท และร้านขายกัญชาทั่วประเทศที่ไม่สามารถดำเนินการได้อีกกว่า 20,000 ล้านบาท เป็นการล้างบางกัญชาไทยด้วยเหตุผลทางการเมืองเท่านั้น และทำให้เกิดความเสียหายต่อทุกมิติของการดำเนินการตลอดเวลา 4 ปีของอุตสาหกรรมกัญชาไทย</p> <p>- นายชัชปัฐวิ อัญญาพรเมธา ตัวแทนเครือข่ายกัญชา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า หากรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง เครือข่ายกัญชาทั่วประเทศอาจยกระดับการชุมนุมใหญ่ขึ้นเพื่อกดดันรัฐบาลมากขึ้น ที่สำคัญพรรคการเมืองต้องไม่นำกัญชามาเป็นเกมการเมือง</p>	
<p><b>เศรษฐกิจสุขภาพ</b></p> <p><b>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, thailandplus, มติชน, vijakhao, กรมประชาสัมพันธ์, Mgronline)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “นวดไทย สปาไทย สมุนไพรไทยสู่เวทีโลก” เพื่อเดินทางส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย ตลอดทั้ง 5 วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดรวมกว่า 100 ล้านบาท จากยอดขายจ่ายใช้สอยและการเจรจาการค้าด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เกิดการสร้างรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสมุนไพรเน้นย้ำถึงการเห็นคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญาและการแพทย์แผนไทย ตอบโจทย์กระแสเทรนด์รักสุขภาพจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ และเตรียมพบกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ได้ในวันที่ 2 - 6 ก.ค. 2568</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>นายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยเอิร์ธเซ็นเตอร์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2567 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ภายใต้แบรนด์ตราผลไม้อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตสากล ISO :14000 , ISO 9001 : 2015 จากองค์การอาหารและยาสำหรับโรงงานผลิตสินค้าสมุนไพรที่ผลิตจากประเทศไทย</p> <p><b>การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์, Mgronline)</p> <p>- ดร.ภญ.มณฑกา อธิษฐานกุล ผอ.กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวว่า จากแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดให้มียุทธศาสตร์นำสมุนไพรสร้างอาชีพสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ เป้าหมายคือเมืองสมุนไพร 16 จังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน จึงร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพัฒนาเกณฑ์ประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จนปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานชุมชนโฮมสเตย์ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 149 แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 50 ล้านบาท มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้สมุนไพรไทยมากขึ้นยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โรงเรียนเบ้าหวานวิทยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนเบ้าหวานวิทยาดันแบบ พร้อมพูดคุยกับผู้ป่วยเบาหวานถึงวิธีการรักษาตัวเองด้วยการเลือ กทานอาหาร และร่วมแสดงความคิดเห็นกับอำเภอพิมายที่ได้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 6 ชั้น เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้น</p>	
<p><b>การยกระดับมาตรฐานการแพทย์แผนไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaigov, กรุงเทพธุรกิจ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็นรพ.ชุมชนแม่ข่ายดูแลประชากรรวมกว่า 2.3 แสนคน โดยมีการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จัดตั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับรองมาตรฐาน WHO GMP เพื่อผลิตยาสมุนไพรสำหรับกระจายและใช้ในรพ.ต่างๆ หนึ่งในตำรับยาที่น่าสนใจคือยาเม็ดอมอดบุหรี่ปัญญาดอกขาว ได้รับการบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านยาสมุนไพรในปี 2566 คิดค้นพัฒนาสูตรขึ้นสำหรับใช้บำบัดรักษาในคลินิกบุหรี่ปัญญาสมุนไพร โดยจากผลการศึกษาพบสามารถช่วยเลิกบุหรี่ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จและมีสมรรถภาพปอดดีขึ้น โดยขณะนี้มีการกระจายไปใช้ในรพ.ของจ.ชัยภูมิทุกแห่งรวมถึงจังหวัดอื่นๆ และมีแผนที่จะให้บริการอดบุหรี่ปัญญาเคลื่อนที่ในวัด โรงเรียน และชุมชนต่อไป</p> <p>- พญ.นิธิมาวดี คิววงศ์ ผอ.รพ.จตุรัส กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงงานผลิตยาสมุนไพร รพ.จตุรัส มีการผลิตยาจำนวน 39 รายการครอบคลุม 12 กลุ่มโรค โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำมาสกัดและพัฒนาเป็นยาสมุนไพรใช้ภายนอกมีมูลค่าการผลิตประมาณ 1,000,000 บาทต่อปี และได้ขยายเครือข่ายเกษตรกรไปยังสมุนไพรรายการอื่นๆ เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย</p>	
<p><b>สถานการณ์โควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ (30 มิ.ย. – 6 ก.ค.67) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาใน รพ. 1,377 ราย เฉลี่ยวันละ 197 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 11 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย ปอดอักเสบ 735 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 340 ราย</p>	
<p><b>การตรวจค้นหาคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.มะเร็งลพบุรี เปิดให้บริการตรวจค้นหาคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางช่องคลอดด้วยตัวเอง (HPV Self-sampling) เพิ่มทางเลือกให้ผู้หญิงไทยที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองให้เข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น สามารถจองรับสิทธิผ่านแอป. เป๋าตังและส่งสิ่งส่งตรวจคืนให้ รพ.ทางไปรษณีย์ไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ เพ็ชรศิลา หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช รพ.มะเร็งลพบุรี เกณฑ์การรับบริการคือ ไม่เคยตรวจ HPV DNA ภายใน 5 ปี และมีอายุ 30 – 59 ปี เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 มิ.ย.67 เจ้าหน้าที่จะนำสิ่งส่งตรวจไปตรวจวิเคราะห์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาต่อไป</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>-ตามที่มีโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับรางวัลชีวิตเครื่องอิสริยาภรณ์ในร่างกาย และรักษาไข่มุนพอกดับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. จึงไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้</p>	
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, mcot)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เห็นชอบวาระพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568 ให้ปรับเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของงบบริการการแพทย์แผนไทย จาก 20.37 บาทต่อคน เป็นจำนวน 31.90 บาทต่อคน หรือปรับเพิ่มเติม 11.53 บาทต่อคน เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์แสดงความเห็น ว่า เอาดี ๆ เพิ่มหรือตัดตรงไหนมาใส่ ปีนี้นโยบายลดค้ายามาแรง กลายเป็น KPI ที่เปียดกระทั้งอัตราการตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า1</p> <p>- ปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำลังดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 22 ความสำเร็จส่วนหนึ่งคือการทำให้ประชาชนมีสิทธิในการรับบริการสุขภาพซึ่งถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความท้าทายในเรื่องความสะดวกในการเข้ารับบริการ เพราะแม้มี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สิทธิแล้ว แต่ถ้าประชาชนไม่สามารถเข้ารับบริการได้สะดวกก็ไม่มีประโยชน์อะไร ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อคือเรื่องการยกระดับเพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น</p>	
<p><b>ยูเนสโก ‘ไทย’ ทบทวนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์) ,เว็บไซต์ ( มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, linetoday, ch5, hfocus )</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติ ว่า ประเทศไทยบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ SAFER ทำให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเห็นปัญหาที่ควรแก้ไขเร่งด่วน เพื่อรักษาสมดุลบทบาทของนโยบายแอลกอฮอล์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย สสส.พร้อมสนับสนุนการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายวงนักวิจัย นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานความรู้ ผลิตข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้</p> <p>ด้านนายแด๊ก เรกเว้ เจ้าหน้าที่อาวุโส องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ กล่าวว่า ทั่วโลกมีประชาชนกว่า 2.6 ล้านคนที่เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการดื่ม ทั้งที่ป้องกันได้ด้วยนโยบายควบคุมราคา จำกัดการเข้า และควบคุมกิจกรรมการตลาด แต่บางประเทศออกนโยบายควบคุมไม่ได้ เนื่องจากอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจ ดังนั้นการปรับแก้กฎหมาย ต้องไม่เปิดช่องให้ธุรกิจเข้ามาแทรกแซง ซึ่งขณะนี้อค์การอนามัยโลกเตรียมออกแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหานี้ ส่วนนโยบายของไทยในการควบคุมเหล้า นั้น ถือว่าก้าวหน้า แต่ความมองอนาคตระยะยาวโดยเน้นสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้จากข้อมูลภาวะโรคในปี 2562 พบว่าคนไทยกว่า 38,073 ราย เสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รัฐบาลจึงควรทบทวนให้ดี ในการลดหย่อนความเข้มข้นของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เพราะชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยไม่ได้มาเพื่อดื่ม แต่มาเที่ยวชมความสวยงามทั้งสถานที่ วัฒนธรรมและผู้คนในประเทศไทย</p>	
<p><b>สวรส.เผยผลศึกษา ‘อัตรากำลังคน’ หลังถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( hfocus )</p> <p>- สวรส. เปิดเผยผลการศึกษา “ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารอัตรากำลังคนด้านสุขภาพช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดย “ผศ.ดร.อติญญา ศรีเกษตริณ” คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และทีมในการศึกษา จนพบข้อจำกัดด้านการจ้างบุคลากร ความมั่นคงทางตำแหน่ง อัตรากำไรจางงาน ความก้าวหน้า และความสามารถของ อปท. ในการหางบประมาณมารับ</p>	
<p><b>กินเห็ดป่าเสียชีวิต ทียโสธร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ch7 )</p> <p>- นพ.ยุทธนา สุริยะ นพ.สสจ.ยโสธร ได้ออกแถลงการณ์ พบผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษแล้ว จำนวน 3 คน ในรอบ 1 เดือน และมีผู้ป่วยที่เกิดจากเห็ดพิษอีกกว่า 82 ราย จึงสั่งการให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ดำเนินการเฝ้าระวังสื่อสาร และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการรับประทานเห็ดธรรมชาติ "เห็ดไม่รู้จัก ไม่แนใจ ไม่เก็บ ไม่กิน" ส่วนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ดื่มน้ำผสมเกลือ แล้วล้างคอทำให้อาเจียน หรือให้รับประทานผงถ่าน เพื่อดูดสารพิษของเห็ดในทางเดินอาหาร แต่ถ้าไม่มีผงถ่านก็ให้ใช้ไข่ขาวแทน และควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด พร้อมแจ้งประวัติ การกินเห็ดและนำตัวอย่างเห็ดที่เหลือ หรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วย รวมถึงแจ้งผู้กินเห็ดจากแหล่งเดียวกันให้สังเกตอาการ</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,ผจก., thebangkokinsight)</p> <p>- สธ.กัมพูชาออกแถลงการณ์ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 เป็นรายที่ 6 โดยผู้ป่วยเป็นเด็ก 5 คน และผู้ใหญ่ 1 คน เสียชีวิต 1 ราย และทุกคนมีประวัติการสัมผัสกับซากสัตว์ปีกหรือสัตว์ปีกที่กำลังป่วย ปัจจุบันผู้ป่วยและกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังโรคไข้หวัดนก หากสัมผัสสัตว์ปีกป่วยหรือตายภายใน 14 วันให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p><b>การตรวจพบกิมจิปนเปื้อนโนโรไวรัส</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Sanook</p> <p>- รายงานของสำนักข่าว BBC เจ้าหน้าที่ในเมืองนัมวอน ประเทศเกาหลีใต้ ตรวจพบเชื้อโนโรไวรัสจากการเก็บตัวอย่างในกิมจิบางส่วนที่ส่งไปยังโรงเรียนมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 996 ราย ประสบปัญหาอาหารเป็นพิษ ส่งผลให้แผนกป้องกันภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พิบัติและความปลอดภัยต้องระงับการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ จากบริษัทที่ผลิตกิมจิเป็นการชั่วคราว รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ดำเนินการป้องกันโรคแพร่กระจายต่อไป</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	